

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 362* Năm 7/ 2018 * Chúa nhật 10/ 03/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hoàng

Chúng ta đang sống trong tuần đầu của Mùa Chay. Mùa Chay nhắc đến việc chay tịnh theo gương Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu chuẩn bị cho ba năm rao giảng Tin Mừng cứu độ, Người đã sống ẩn dật tại Nadarét 30 năm và chay tịnh trong sa mạc 40 đêm ngày. Trong thời gian đó ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền năng là Con Thiên Chúa để thoả mãn các nhu cầu vật chất của thân xác, để chạy theo chủ trương duy vật, để thực hiện sứ mệnh cứu thế bằng các phép lạ cả thể ngoạn mục lôi cuốn sự chú ý của mọi người, và tôn thờ Satan. Đáp lại, Chúa Giêsu đã dùng Thánh Kinh để đương đầu với ma quỷ.

Phúc Âm thánh Marcô ghi nhận sự kiện Chúa Giêsu sống giữa loài dã thú. Chi tiết này muốn diễn tả rằng Chúa Giêsu muốn đưa nhân loại trở về tình trạng sống hài hoà của thời kỳ đầu của vũ trụ khi con người chưa phạm tội và vì thế sống trong ơn nghĩa Chúa. Chúa Giêsu đến để xây dựng trời mới đất mới và loài người tìm lại được cảnh sống hài hoà như ngôn sứ Isaia miêu tả trong chương 11 : “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ...” Muốn được vậy con người cần hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống và cung cách suy tư hành xử, từ bỏ tội lỗi và tin vào Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng.

Nếu trên bình diện thể lý ăn kiêng là điều cần thiết cho sức khỏe con người, thì trên bình diện tinh thần cũng thế, chúng ta cần phải chay tịnh để cho tâm hồn được khoẻ mạnh, không bị tiêm nhiễm bởi các chất độc hại của tội lỗi và tính hư tật xấu dẫn đưa tới các thứ bệnh trầm trọng về tinh thần, đẩy chúng ta xa lìa Thiên Chúa . Đây mới là những điều chúng ta cần quan tâm nhiều hơn trong mùa Chay thánh này.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

10/03/2018 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

SỐNG NHƯ CON CÁI THIÊN CHÚA

Bảy giờ quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” (Lc 4,3)

Suy niệm: Trong cuốn tiểu thuyết “Thuyền Trưởng Tuổi Mười Lăm” của Jules Verne có kể chuyện một tên buôn nô lệ giả dạng làm đầu bếp trên tàu, mỗi buổi sáng dùng cục nam châm làm lệch chiếc kim của la bàn trên tàu một chút xíu. Bằng cách ấy, y đã lừa được cậu thuyền trưởng bắt đắc dĩ mới mười lăm tuổi lái tàu lạc hướng lọt vào sào huyệt của bọn buôn nô lệ. Đó cũng là chiến thuật của ma quỷ dưới tên gọi “tên cám dỗ”. Y không thuyết phục Chúa Giê-su hành động phản lại Chúa Cha, mà chỉ dụ dỗ Ngài vận dụng chính tư cách “Con Thiên Chúa” để làm những việc không phải là ý định, chương trình của Cha Ngài. Trái lại, Chúa Giê-su luôn kiên định lập trường: là Con Thiên Chúa, lẽ sống của Ngài là thực hiện ý muốn của Chúa Cha.

Mời Ban: Khi cám dỗ chúng ta, ma quỷ cũng không dùng chiến thuật nào khác. Nó không bắt đầu cám dỗ chúng ta phạm ngay một tội trọng nhưng dụ dỗ chúng ta làm những việc tốt nhưng chỉ vì ý riêng (để thoả mãn lòng háo danh, tự ái... chẳng hạn), hoặc chỉ thoả hiệp một chút dục vọng thâm kín, và tự trấn an bằng cách biện hộ rằng mình cũng chưa đến nỗi phạm tội trọng..., để rồi một ngày bừng con mắt dậy thấy mình đã lún sâu trong tội lỗi tự bao giờ!

Sống Lời Chúa: Học nơi Chúa Giê-su chống lại tên cám dỗ: - luôn trung kiên tìm kiếm và thi hành ý Chúa; - chống lại cám dỗ ngay từ đầu, không du di, không khoan nhượng.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin dạy chúng con noi gương Chúa Giê-su, Con Chúa biết luôn trung thành vâng theo ý Chúa. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Đức Giám Mục Davies:** Các vấn đề của Giáo Hội là do sự thất bại lớn lên trong sự thánh thiện

ĐGM Anh Quốc Davies, Giáo Phận Shrewsbury đã dùng thư mục vụ Mùa Chay của mình để liên hệ các vấn đề Giáo Hội đang đối diện với sự thất bại của những cá nhân trong việc đáp trả lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa.

Ngài nói: “Tôi e rằng quá nhiều vấn đề của Giáo Hội đang đối diện ngày nay xuất phát từ sự mất tầm nhìn về mục tiêu này”.

Mặc dù Ngài không đề cập cách cụ thể những vụ bê bối lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ gần đây, nhưng ngài tiếp tục trích lời của ĐTC Phanxicô về lời mời gọi nên thánh mà trong đó Ngài nói rằng con đường đi đến sự thánh thiện là một cuộc chiến chống lại ma quỷ vốn là “một thực thể sống, đã và đang sai phạm”. Những người không nhìn nhận điều này sẽ là “mồi cho sự thất bại và sự tầm thường”. Sự thất bại nhìn nhận “tính chất nghiêm trọng của vấn đề” làm cho chúng ta “ở trong mối nguy lớn lao nhất của sự cám dỗ”. “Ma Quỷ không phải là một nhân vật tưởng tượng. Các Tin Mừng cho chúng ta thấy một sự đối đầu liên li với thọ tạo thiêng liêng này vốn rất mạnh mẽ nhưng bị giới hạn trong việc tìm cách để dẫn chúng ta đến chỗ khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa”.

Ngài kết thúc lá thư mục vụ bằng việc mời gọi người dân hãy canh tân sự nỗ lực đạt tới sự thánh thiện của họ trong Mùa Chay này với điều mà ĐTC Phanxicô gọi là “những vũ khí mạnh mẽ mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta”: cầu nguyện, suy niệm, Thánh Thể, bí tích hoà giải và bác ái.

❖ Đức cha Barron: Giữa những cơn khủng hoảng, hãy loan báo Tin Mừng can đảm hơn

Hôm 07.03.2019, Đức cha Robert Barron đã được Đại học Giáo hoàng thánh Tôma Aquinô của dòng Đaminh ở Roma, thường được gọi là đại học Angelicum, trao bằng tiến sĩ danh dự. Ngài được biết đến với các loạt video Công giáo và video về việc tông đồ trên YouTube.

Đức cha Barron cho biết hoạt động này được bắt đầu khi Giáo hội Hoa kỳ bắt đầu phải đương đầu với nạn lạm dụng tính dục xảy ra bởi các giáo sĩ. Đáp lại tình trạng này, Đức cha đã bắt đầu chương trình “Word on Fire”, trình bày về đẹp và chiều sâu trí tuệ của đức tin Công giáo. Ngài nói: “Đây là thời điểm cho sự mới lạ, sáng tạo và đơn giản theo nghĩa tốt nhất, đó là trở lại với những điều cơ bản của Tin Mừng”.

Trong những thời điểm khủng hoảng, cần loan báo Tin Mừng mạnh mẽ hơn

Chia sẻ với hãng tin CNA của Hoa kỳ, Đức cha Barron nói: “Những vết thương đã đang được giải quyết và được chữa lành. Nếu chúng ta chỉ quay sang hướng khác hoặc che đậy điều đó, thì sẽ không giúp ích cho chương trình. Đây là một thời gian bấp bênh, là một thời gian mà rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy bị đe dọa theo một cách nào đó. Nó đã ảnh hưởng đến tôi... nhưng tôi luôn ý thức rằng trong những thời điểm khủng hoảng này, chúng ta loan báo Tin Mừng mạnh mẽ hơn.”

Khi nhìn từ quan điểm của Thiên Chúa, tâm hồn tràn ngập bình an

Trong bài giảng tại nhà thờ của đại học Angelicum, Đức cha Barron cho biết thánh Tôma Aquinô là người bạn thiêng liêng gần gũi nhất của ngài và đã theo ngài suốt cuộc sống. Thánh Tôma dạy ngài rằng “một người khôn ngoan là người nhìn thế giới từ quan điểm của ‘nguyên nhân tối cao.’” Đức cha giải thích: “Điều xảy ra với chúng ta, những người tội lỗi, đó là chúng ta nhìn thế giới từ quan điểm của những loại nguyên nhân gần. Chúng ta nhìn cuộc sống mình qua những tiêu chuẩn quyền lực, vinh dự, của cải, đặc ân và thành công thế gian, và rồi chúng ta băn khoăn, lo lắng và dành hàng giờ trong cuộc sống vì bận tâm với những thứ thứ yếu và không quan trọng. Nhưng khi chúng ta nhìn cuộc đời và thế giới từ quan điểm của Thiên Chúa, thì cùng loại bình an và thanh bình đó ... chiếm ngự tâm hồn chúng ta. Đức cha nói tiếp rằng “quan điểm cao” này chính là “đỉnh đồi Canvê”, từ đó chúng ta nhìn toàn thế giới từ quan điểm của “tình yêu xả kỷ”.

Sự trao tặng hoàn toàn nhưng không

Trả lời cho phê bình thời nay, cho rằng một người không bao giờ có thể trao tặng cách hoàn toàn nhưng không, Đức cha Barron giải thích rằng điều này có thể thực hiện được nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Làm thẻ căn cước công dân.

Việc làm thẻ căn cước công dân tại giáo xứ chợ đũi chỉ dành cho những ông bà nào từ 60 tuổi trở lên mà chưa có thẻ căn cước, hoặc những ai bị bệnh không thể đi đứng được và có hộ khẩu thường trú tại thành phố. Vậy những ai thuộc diện trên xin đến văn phòng giáo xứ giờ hành chính để làm tờ khai từ hôm nay đến hết ngày 15/03/2019.

❖ Tĩnh tâm mùa chay

Thứ năm, thứ sáu và thứ bảy (21,22,23/03/2019), sau thánh lễ ban chiều, cha Vũ Thế Toàn sẽ giảng tĩnh tâm tại Hội trường Giáo xứ. Kính mời cộng đoàn thu xếp công việc để tham dự những ngày tĩnh tâm này để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng đại lễ Chúa Phục Sinh sắp tới.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **1 giáo dân:** 1.000.000đ. **Đền Thánh Gẫm:** 10.000.000đ. **Mỹ Linh:** 5.000.000đ.